



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail: interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สภายุโรป

- นางเมทโซลา ประธานสภายุโรปที่อายุน้อยที่สุด

๒. World Economic Forum

- ผู้นำโลกร่วมประชุมสภาเศรษฐกิจโลกผ่านทางออนไลน์

๓. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

- แรงงานจำนวนมากเผชิญกับการฟื้นตัวที่ไม่แน่นอน

๑. สภายุโรป : นางเมทโซลา ประธานสภายุโรปที่อายุน้อยที่สุด

นางโรเบอร์ตา เมทโซลา ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภายุโรปที่อายุน้อยที่สุด และเป็นสตรีคนแรกในรอบ ๒๐ ปี ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้

นางเมทโซลา วัย ๔๓ ปี เป็นชาวมอลตา มีประวัติในการสนับสนุนการต่อต้านการทำแท้งและเรียกตัวเองว่าเป็นผู้สนับสนุนสิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ได้รับตำแหน่งประธานสภายุโรปแทนนายเดวิด แซสโซลี วัย ๖๕ ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ หลังจากป่วยหนัก โดยเธอเป็นหนึ่งในสามของสตรีที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดของสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการยุโรปและประธานธนาคารกลางยุโรป

ในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในวันอังคารที่ผ่านมา เธอถูกถามมากกว่าหนึ่งครั้งเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรี โดยได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประวัติการออกเสียงในประเด็นดังกล่าว ซึ่งในปี ๒๕๕๘ เธอได้เข้าร่วมกับสมาชิกรัฐสภามอลตาคนอื่นๆ ที่เรียกตนเองว่าเป็นพวก “ต่อต้านการทำแท้งอย่างเด็ดขาด”

ทั้งนี้ มอลตาเป็นประเทศที่มีชาวคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่ และเป็นประเทศเดียวในสหภาพยุโรปที่มีการห้ามการทำแท้งโดยสิ้นเชิง

อย่างไรก็ตาม นางเมทโซลา ยืนยันว่าเธอจะเป็นตัวแทนในมุมมองของสภายุโรปในเรื่องสุขภาพทางเพศและการอนามัยเจริญพันธุ์ แทนที่จะเป็นมุมมองของตัวเอง โดยกล่าวว่าสภายุโรปได้ “เรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้สิทธิเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้น”

โดยได้กล่าวว่า “ทิศทางของฉันคือทิศทางของสภายุโรป”

ทั้งนี้ นางเมทโซลา เป็นสมาชิกพรรค Centre-right European People's Party ได้รับการฝึกฝนเพื่อเป็นนักกฎหมาย เธอเป็นส่วนหนึ่งของวิฤตยูโรโซมาช้านาน และแม้ว่าจะเป็นการรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภา เธอเรียกร้องให้สหภาพยุโรป “ฝ่าฟันเรื่องดังกล่าวให้ได้”

งานก่อนหน้าของนางเมทโซลา รวมถึงการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบาร์อนเนส แอชตัน นักการเมืองชาวอังกฤษ ซึ่งในขณะนั้นเป็นนักการทูตระดับสูงของสหภาพยุโรป

อย่างไรก็ตาม ความเป็นชาวมอลตาของเธอเป็นที่สนใจมากขึ้นทันที ภายหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งโดยสมาชิกรัฐสภา

มอลตามีจำนวนประชากรเพียง ๕๐๐,๐๐๐ คน และเป็นประเทศสมาชิกที่เล็กที่สุดของสหภาพยุโรป “เราไม่เคยมีชาวมอลตาจำนวนมากในที่นี่” เธออุทานด้วยความยินดีเมื่อสังเกตเห็นจำนวนเพื่อนร่วมชาติของเธอในกลุ่มสื่อมวลชนสตรีาสบูร์ก

มีความอบอุ่นใจเกิดขึ้น โดยนักข่าวคนหนึ่งกล่าวว่า “ขอแสดงความยินดี ในฐานะชาวมอลตา เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้”

ทั้งนี้ มอลตามีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับสหราชอาณาจักร โดยได้รับเอกราชเมื่อปี ๒๕๐๗

นักการทูตของสหภาพยุโรปกล่าวว่า ในขณะที่นางเมทโซลา "มีแนวโน้มที่จะเข้าใจอังกฤษ" เธอจะไม่เสนอแนวทางใหม่ใด ๆ เกี่ยวกับข้อผูกมัดภายหลัง Brexit "เธอเป็นชาวยุโรป ความสำคัญสูงสุดของเธอคือสหภาพยุโรป" และคงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภายุโรป หากมีแนวคิดเป็นอย่างอื่น

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-europe-60035448>

๒. เว็ลต์อีโคโนมิกฟอรัม: ผู้นำโลกร่วมประชุมสภาเศรษฐกิจโลกผ่านทางออนไลน์

การระบาดใหญ่ของ COVID -19 ทำให้ผู้จัดงาน World Economic Forum (การประชุมสภาเศรษฐกิจโลก) ต้องเลื่อนการประชุมประจำปีออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้นำโลกได้เข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อหารือในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่การระบาดใหญ่ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเรียกร้องให้คณะผู้แทนยกเลิก "แนวคิดสงครามเย็น" โดยวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่เอาตนเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่า "แวดวงจำเพาะขนาดเล็ก" ซึ่งทำให้โลกมีการแบ่งขั้วกัน

นายสี จิ้นผิง เรียกร้องให้มีความร่วมมือระดับโลกเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาด โดยให้คำมั่นว่าจะบริจาควัคซีนเพิ่มอีก ๑ พันล้านโดส ให้กับประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายกรัฐมนตรีรินเรนทรา โมตี ของอินเดียกล่าวว่า ชาวอินเดียรักษาตัวด้วยยาที่ผลิตเองในประเทศ และกล่าวว่าประเทศอินเดียจะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในห่วงโซ่อุปทานโลก

นายเรนทรา โมตี กล่าวว่า การเติบโตของเศรษฐกิจในอินเดียในอีก ๒๕ ปีข้างหน้าจะเป็น "เศรษฐกิจสีเขียว ที่สะอาด และยั่งยืน" โดยนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ได้สนับสนุนให้ทั้งอินเดียและจีนเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220118_N02/

๓. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ : แรงงานจำนวนมากเผชิญกับการฟื้นตัวที่ไม่แน่นอน

เจ้าหน้าที่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เตือนเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ว่าการฟื้นตัวของแรงงานจากการระบาดใหญ่จะช้าและไม่แน่นอน โดยปรับลดการคาดการณ์ลงเนื่องจากส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบของการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ล่าสุด

เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาจำนวนชั่วโมงการทำงานทั่วโลกในปี ๒๕๖๒ หนึ่งปีก่อนเกิดโรคระบาด โดยคาดการณ์ว่ายอดรวมชั่วโมงทำงานในปี ๒๕๖๔ จะลดลงเกือบร้อยละ ๒ ซึ่งเทียบเท่ากับการสูญเสียงานเต็มเวลามากกว่า ๕๐ ล้านตำแหน่ง โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดการว่างงานของแรงงานทั่วโลกกว่า ๒๐๐ ล้านคน

แรงงานในสหรัฐอเมริกาและยุโรปส่วนใหญ่มีการจ้างงานที่ฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวขึ้นอยู่กับความสำเร็จขององค์กรในการควบคุมไวรัส

นายกาย ไรเดอร์ เลขาธิการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ กล่าวว่า คนงานจำนวนมากจำเป็นต้องเปลี่ยนไปทำงานประเภทใหม่ เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้มีการเข้าถึงวัคซีนได้ดีเช่นเดียวกับในยุโรปหรือสหรัฐฯ

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220118_N01/

นางณัฐ์สุน สมสมาน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๔ มกราคม ๒๕๖๕